

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Không chỉ anh dũng trong thời chiến, thời bình, các cựu chiến binh huyện Đông Hưng luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Nhà máy nước sạch Phong Châu được Công ty Đầu tư và phát triển Thành Vinh xây dựng hiện đại cung cấp đủ nước, bảo đảm chất lượng.

vươn lên làm giàu chính đáng. Ông cũng là người đi đầu đóng góp, ủng hộ hàng chục triệu đồng làm đường giao thông nông thôn của địa phương.

Doanh nhân giàu lòng nhân ái

Xuất ngũ trở về quê nhà xã Trọng Quan, CCB Đỗ Duy Khanh mạnh dạn thành lập đội xây dựng với 5 người chuyên thi công các công trình dân dụng và công cộng. Có tay nghề cao, làm việc uy tín, trách nhiệm, các công trình đội thi công đều bảo đảm tiến độ và chất lượng, do vậy hợp đồng xây dựng ngày càng nhiều. Năm 2003, ông thành lập Công ty Đầu tư và phát triển Thành Vinh nhận thi công các công trình giao thông, công trình điện, kinh doanh vật liệu xây dựng, giám sát công trình xây dựng, cung cấp nước sạch cho nhân dân 10 xã của huyện Đông Hưng. Các công trình do Công ty thi công và nhà máy nước sạch Phong Châu đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại các địa phương. Doanh thu của Công ty năm 2021 đạt trên 30 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 80 lao động với mức lương 7 - 12 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Đỗ Duy Khanh còn rất tích cực với công tác an sinh xã hội. Ông cho biết: Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã miễn giảm 1,5 tỷ đồng tiền lắp đặt đồng hồ nước cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trích lợi nhuận gần 2,5 tỷ đồng tặng qua gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các cháu thiếu niên, nhi đồng, học sinh nghèo vượt khó nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; giảm thiểu sử dụng nước sạch cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao... Ở lĩnh vực nào CCB Đỗ Duy Khanh cũng luôn tỏa sáng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Ông vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và các cấp, các ngành.

Ông Nguyễn Thanh Sâm, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Hưng khẳng định: Những người lính cựu trên mặt trận mới vẫn luôn tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vì nước, vì dân, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, xây dựng quê hương giàu đẹp.

THU HIỀN

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LỢI LỢI Ưu tiên vốn phát triển làng nghề



Hoạt động giao dịch ở Quỹ Tín dụng nhân dân Lê Lợi.

Hoạt động trên địa bàn xã có làng nghề truyền thống chạm bạc, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Lê Lợi (Kiến Xương) luôn ưu tiên vốn cho vay phát triển làng nghề, từ đó đóng góp tích cực vào duy trì và phát triển nghề truyền thống của địa phương.

Đến hết tháng 3/2022, tổng dư nợ cho vay của Quỹ TDND Lê Lợi đạt hơn 115 tỷ đồng với 381 khách hàng đang vay vốn, tăng 9,19% so với thời điểm 31/12/2021, trong đó cho vay phát triển làng nghề chiếm 70% tổng dư nợ cho vay; tổng doanh số giải ngân đạt gần 23 tỷ đồng. Nguồn vốn của Quỹ TDND Lê Lợi đã góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động ở nông thôn đồng thời giảm thiểu tình trạng di cư tìm kiếm việc làm. Nghề nhân Nguyễn Hoàn, chủ cơ sở sản xuất đồ đồng mỹ nghệ cao cấp thôn Văn Hạnh tâm sự: Do gia đình có truyền thống làm nghề chạm bạc nên mặc dù mới 16 tuổi tôi đã đi theo học nghề và sau 9 năm khi tay nghề đã được nâng cao tôi quyết định mở cơ sở sản xuất riêng. Những ngày đầu mới thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình tôi luôn được Quỹ TDND Lê Lợi tin tưởng, tạo điều kiện cho vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Từ số tiền vay ban đầu hàng chục triệu đồng, sau do sử dụng vốn có hiệu quả, quy mô sản xuất ngày càng phát triển nên Quỹ TDND Lê Lợi đã nâng hạn mức tín dụng cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng. Đến nay,

NĂM 2022, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LỢI LỢI PHẤN ĐÁU:

- Nguồn vốn huy động tại chỗ tăng 10 - 15% so với năm 2021;
- Tổng dư nợ cho vay tăng 10 - 15% so với năm 2021;
- Tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 1% tổng dư nợ cho vay;
- Thu hút thêm 10 - 15 thành viên, vốn điều lệ tăng thêm gần 400 triệu đồng so với năm 2021;
- Lãi trước thuế đến hết năm 2022 đạt hơn 700 triệu đồng.

sản phẩm của cơ sở chuyên bán buôn cho các thị trường Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định với doanh thu hàng năm 5 - 7 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động trực tiếp với thu nhập trung bình từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Lê Lợi cho biết: Để có nguồn vốn cho vay thành viên, thời gian qua, Quỹ luôn làm tốt công tác khách hàng, đổi mới tác phong, lễ lối làm việc; tham gia đóng phí bảo hiểm tiền gửi, bảo đảm quyền lợi cho thành viên gửi tiền tiết kiệm; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân địa phương và các xã liên hệ hiểu về hoạt động của Quỹ, trên cơ sở đó tin tưởng và tham gia các dịch vụ của Quỹ. Chính vì thế, đến nay Quỹ đã kết nạp được hơn 1.400 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 132,17 tỷ đồng, tăng 12,09% so với thời điểm 31/12/2021; trong đó, nguồn vốn huy động trong dân cư đạt hơn 118 tỷ đồng, tăng 7,69% so với thời điểm 31/12/2021. Với nguồn vốn đó, Quỹ TDND Lê Lợi tập trung

đầu tư cho phát triển làng nghề, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, buôn bán dịch vụ, phát triển trồng trọt, chăn nuôi... Trong quá trình hoạt động, Quỹ TDND Lê Lợi luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để điều chỉnh cơ chế lãi suất cho vay phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên nhanh chóng có vốn để phát triển sản xuất. Hiện tại Quỹ đang duy trì lãi suất cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ở mức 0,5%/tháng và lãi suất cho vay thỏa thuận tiêu dùng ở mức 0,8%/tháng. Thời gian tới, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn vay của khách hàng, Quỹ TDND Lê Lợi tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tín dụng công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả...

MINH HƯƠNG

Cảm hóa người làm lỗi

Được thành lập năm 2018, các thành viên câu lạc bộ phòng, chống ma túy thôn Cao Mỹ Nam, xã Chương Dương phần nhiều đã ở tuổi "thất thập" nhưng vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát của người lính, thường xuyên đến từng ngõ, ngõ của từng nhà để tuyên truyền cho mọi người hiểu về tác hại của ma túy, sự nguy hiểm của tội phạm ma túy. Ông Trần Văn Bằng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Khi phát hiện trên địa bàn có thanh niên L.V.H nghiện ma túy, chúng tôi phân công các thành viên có uy tín đến gặp gỡ vận động, thuyết phục đi cai nghiện. Khó khăn nhiều vì ban đầu người thân mặc cảm, thương con, thương em muốn giấu, còn người nghiện thì không hợp tác. Tuy vậy, các CCB vẫn phân công nhau đến tuyên truyền, thuyết phục, lần này không gặp thì lần sau lại đến, sáng không gặp thì đến buổi trưa, buổi tối, đội nặng đội mưa đến. Với lòng nhiệt tình đầy nhân ái, sự kiên trì, bản

lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm dân vận khéo của mình, các CCB đã giúp anh L.V.H hiểu, đồng ý đi cai nghiện. Đoàn tuyệt được với ma túy, anh L.V.H từ chối làm ăn, lập gia đình rồi vào Nam sinh sống. Hiện anh đã có công việc ổn định, xây được nhà cửa khang trang và một gia đình hạnh phúc. Thành tích của câu lạc bộ phòng, chống ma túy thôn Cao Mỹ Nam đã góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn thôn nói riêng, xã Chương Dương nói chung, người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Bà Nguyễn Thị Chung, mẹ anh L.V.H chia sẻ: Nhờ có các đồng đội của chúng tôi tới đến cùng gia đình tận tình khuyên bảo, con trai tôi đã từ bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời. Các CCB như người sinh ra con tôi lần hai. Gia đình rất cảm ơn.

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

CCB Nguyễn Văn Sinh, thôn Cao Mỹ, xã Chương Dương tâm sự: Trong chiến

tranh, vượt qua mọi hiểm nguy, Bộ đội Cụ Hồ đã chiến thắng quân xâm lược, không lý gì trong hòa bình lại để đời nghèo. Vì thế, ông đã cùng vợ chuyển đổi 2.000m² đất chua trồng cấy lúa kém hiệu quả ở rìa làng phát triển mô hình chăn nuôi. Ban đầu vốn ít, ông nuôi gà, vịt, năm 2013 ông chuyển sang nuôi lợn. Với kiến thức học được từ các lớp tập huấn do Hội CCB xã phối hợp tổ chức, kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn chăn nuôi, chú trọng giữ vệ sinh môi trường và phòng dịch nên đàn lợn của gia đình phát triển tốt. Lúc nào trong chuồng cũng có trên 400 đầu lợn, trong đó có 40 lợn nái, còn lại là lợn thịt, lợn con. Lợn nái đẻ được bao nhiêu ông để nuôi hết vừa bảo đảm con giống chất lượng vừa giảm chi phí đầu vào. Mỗi năm ông xuất chuồng khoảng 80 tấn lợn thịt, trừ chi phí thu lãi trên 600 triệu đồng.

Từ hai bàn tay trắng, nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm, CCB Nguyễn Văn Sinh đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi, đưa gia đình thoát nghèo,

Triển khai ứng dụng "báo cháy 114" trên địa bàn tỉnh

Góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) thông qua ứng dụng "báo cháy 114". Qua đó giúp người dân thông báo nhanh về các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn đến lực lượng chức năng đồng thời tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng về xử lý sự cố cháy, nổ và cách thoát nạn nhanh chóng, an toàn. "Báo cháy 114" là một ứng dụng trên điện thoại thông minh miễn phí, hỗ trợ người dân thông báo cho cảnh sát PCCC và CNCH các sự cố liên quan đến cháy, nổ, tai nạn, sự cố bằng việc trực quan hóa thông qua các hình ảnh, video, âm thanh... được người dùng gọi điện hoặc gửi trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận thông tin báo cháy, sự cố tai nạn tại trung tâm thông tin chỉ huy (tổng đài 114). Người dùng có thể truy cập mạng Google Play (đối với hệ điều hành Android), Apple Store (đối với hệ điều hành iOS), để tìm kiếm và tải app "báo cháy 114" về cài đặt trên một ứng dụng bình thường. Ứng dụng "báo cháy 114" với các tính năng gọi 114; gọi bằng hình ảnh trực tiếp (video call); yêu cầu chữa cháy, CNCH; kỹ năng; tin PCCC... sẽ giúp người dùng có thể trực tiếp xem và phát hiện được các sự

cố nào đang ở gần mình trong bán kính dưới 5km hoặc tất cả vụ cháy, nổ và tai nạn, sự cố đang diễn ra. Ngoài ra, người dùng có thể báo an toàn bằng cách chạm vào nút "tôi an toàn" trên giao diện, khi đó thông tin được gửi đến bạn bè trong danh sách để thông báo tình trạng bản thân. Qua đó, giúp lực lượng chức năng giảm thiểu tối đa tiếp nhận "tin báo rác" nhảm nhí, chiến sĩ từ tính năng cơ sở cách cài đặt, sử dụng thành thạo các tính năng của ứng dụng "báo cháy 114", hệ thống các kiến thức liên quan để giải đáp mọi thắc mắc, cầu hỏi giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả. Triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông như: Viettel, Mobifone, Vinaphone, các cơ quan truyền thông trên địa bàn và các địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn cài đặt và sử dụng app "báo cháy 114" với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Trong đó, chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu các tính năng, tiện ích ngắn gọn, dễ hiểu để người dân dễ tiếp thu cùng với việc hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, tiểu thương chợ thực phẩm sạch Thành Đạt, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Gần đây, bà con bình thường được cảnh sát PCCC và CNCH

hướng dẫn cài đặt app "báo cháy 114", chúng tôi thấy đây là ứng dụng rất hữu ích vì có tính năng gọi video nhanh chóng tới tổng đài 114 ngay khi xảy ra sự cố, qua đó lực lượng cảnh sát PCCC sẽ nhìn thấy hiện trường, hướng dẫn người dân xử lý nhanh, kịp thời ngay từ ban đầu, sẽ giảm thiểu được sự lây lan và tránh được thiệt hại lớn. Anh Phạm Minh Tân, xã Phương Công (Tiền Hải) cho biết: Bên cạnh những tiện ích để thao tác trên ứng dụng "báo cháy 114", tôi còn học được thêm nhiều kiến thức thông qua việc hướng dẫn kỹ năng cứu người bị nạn và thoát nạn khi gặp đám cháy, cháy nổ, lũ lụt, động đất... Gần đây nhất, thông qua việc nhận thông tin và hình ảnh do người dân cung cấp trực tiếp trên ứng dụng "báo cháy 114", Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã có mặt kịp thời, phối hợp cùng các lực lượng và người dân tổ chức chữa cháy nhà dân trên đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình vào sáng ngày 17/3. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân và các đơn vị, địa phương tích cực cài đặt app "báo cháy 114", phần đầu phổ cập và sử dụng thông thạo ứng dụng, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh.

MINH HƯƠNG

BÁO CHÁY 114

ỨNG DỤNG BÁO CHÁY, NỔ

LỢI ÍCH KHI CÀI ĐẶT APP-114

- Giúp cho Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định được sự cố cháy, nổ, CNCH trực quan hơn, thông qua các hình ảnh, video, âm thanh... qua đó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản
- Cung cấp cho người sử dụng App-114 một số kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để có thể trực tiếp tra cứu và học tập kỹ năng PCCC và CNCH
- Là App duy nhất hiện nay có thể truyền tải những thông tin chính xác nhất về những vụ cháy, sự cố, tai nạn đang diễn ra tại các địa bàn cụ thể; thông tin về tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong ngày, tuần, tháng trong cả nước và trên thế giới; những chú trương mới nhất về công tác PCCC và CNCH.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG APP-114

- Cài đặt và đăng ký**
 - Cài đặt App**
 - Truy cập mạng Google play (đối với hệ điều hành Android), Apple store (đối với hệ điều hành iOS). Tìm kiếm với từ khóa "Báo cháy 114" và tải App "Báo cháy 114", tiến hành cài đặt theo các bước như đối với một ứng dụng bình thường.
 - Đăng ký hoặc đăng nhập**
 - Bước 1.** Khởi động App "Báo cháy 114" trên màn hình điện thoại sau khi đã cài đặt.
 - Bước 2.** Tiến hành đăng ký bằng số điện thoại.
 - Bước 3.** Nhập số OTP được gửi về số điện thoại đã nhập.
 - Bước 3.1.** Với các số điện thoại đã đăng ký từ trước, thì vào homescreen để trực tiếp trải nghiệm.
 - Bước 3.2.** Với các số điện thoại đăng ký lần đầu tiên, điền đủ các thông tin theo biểu mẫu và tiến hành gửi đi, sau đó vào giao diện để trải nghiệm và sử dụng.